

Tin hoạt động

và giảng dạy trong lĩnh vực thông tin - thư viện.

Bên cạnh những thành tựu, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng chỉ ra một số hạn chế Tạp chí cần khắc phục như: nên tăng cường bài viết cho chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi; mở thêm những nội dung mới về “Thuật ngữ thư viện”, “Diễn đàn trao đổi nghiệp vụ”; chú ý hơn đến cách thể hiện, văn phong của một bài

viết nghiên cứu; hoàn thiện hơn về hình thức; phổ biến Tạp chí rộng rãi hơn tới mọi đối tượng quan tâm,...

Ba tác giả Hoàng Sơn Cường, Hồng Toàn và Vũ Huy Thắng đã được vinh dự nhận giải bài viết xuất sắc trong năm 2011-2012 của Tạp chí.

LH

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 “THƯ VIỆN SỐ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2012”

Từ ngày 12 đến 15/11/2012 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), Hội nghị quốc tế “Thư viện Số châu Á – Thái Bình Dương 2012” (ICADL 2012) lần thứ 14 đã diễn ra với chủ đề “Thư viện số vươn xa: một mạng lưới tài nguyên thông tin toàn cầu” nhằm nhấn mạnh vai trò chuyển dịch của thư viện số (TVS), từ đáp ứng nhu cầu thông tin của giới nghiên cứu – học thuật sang đáp ứng nhu cầu tin phổ thông và các ngành nghề đa dạng khác nhau. Với sự sáng tạo và sự gia tăng sử dụng các tài nguyên số, các TVS trở nên ngày càng thiết yếu không chỉ trong việc bảo tồn di sản văn hóa mà còn giúp đào tạo xã hội thông tin.

Các chủ đề nghiên cứu nổi bật của Hội nghị bao gồm: Điện toán đám mây và ứng dụng; Dịch vụ cộng tác và cộng đồng; Bảo tồn di sản văn hóa; Kiến trúc hạ tầng ảo cho TVS; Xuất bản điện tử; Tin học y tế; Yếu tố con người trong TVS; Chính sách bản quyền; Mô hình hóa thông tin; Truy vấn và tìm kiếm trong TVS; Tính liên tác và hợp nhất thông tin; Siêu dữ liệu và biên mục; Dịch vụ di động TVS; Hỗ trợ đa ngôn ngữ; Nội dung và môi trường sử dụng; Hệ thống và công cụ nguồn mở; Mô hình hóa người sử dụng và dịch vụ cá nhân hóa; Các thuật toán và hệ thống lưu trữ; An ninh và quyền cá nhân; Truyền thông xã hội; Mạng xã hội và hệ thống thông tin; Các chuẩn công nghệ; Mô hình hóa môi trường thông tin điện rộng; Hệ thống, thuật toán; các mô hình lưu trữ dữ liệu.

ICADL 2012 đã thu hút 57 công trình nghiên cứu trên toàn thế giới, được đăng trong kỷ yếu của Springer “Lecture Notes in



Hội nghị TVS châu Á – Thái Bình Dương 2012

Computer Science” (Tạp chí này có chỉ số ảnh hưởng H Index = 75). Đặc biệt, ba diễn giả đã được mời thuyết trình với các chủ đề sau:

Tiến sỹ Ingrid Parent (Chủ tịch IFLA): Các thư viện là nguồn lực cho thay đổi trong kỷ nguyên số

Tiến sỹ Der – Tsai Lee (Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Chung Hsing): Từ môi trường học viện tới môi trường quảng đại quần chúng: Dự án số hóa TELDAP và xu hướng dữ liệu mở

Tiến sỹ Wei – Ying Ma (Trợ lý giám đốc điều hành của Microsoft Research Asia): Từ tổ chức thông tin đến xây dựng tri thức: Hướng tới tìm tin ngữ nghĩa và dựa trên tri thức.

ICADL lần này có một công trình của Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Sơn và Gobinda Chowdhury tham dự với đề tài “Các xu hướng nghiên cứu chính về TVS giai đoạn 1990-2010: Phân tích quá khứ và dự báo tương lai”.

ICADL 2013 sẽ được tổ chức tại Ấn Độ.

NCS Nguyễn Hoàng Sơn